

บทอ่านที่ 1

2 ซมอ 7:18-19,24-29

กษัตริย์ดาวิดเสด็จเข้าไปประทับเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา
“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นใคร และครอบครัวของข้าพเจ้าสำคัญ
อย่างไร พระองค์จึงทรงนำข้าพเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า
พระองค์ก็ทรงเห็นว่าทั้งหมดนี้น้อยเกินไป จึงทรงสัญญาถึงอนาคตอันไกลของครอบครัว
ผู้รับใช้พระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ทรงปฏิบัติเช่นนี้กับมนุษย์
เที่ยวหรือ พระองค์ทรงสถาปนาอิสราเอลประชากรของพระองค์ให้เป็นประชากรของ
พระองค์ตลอดไป ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขา

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า บัดนี้ขอทรงรักษาพระสัญญาที่ตรัสไว้แก่ผู้รับใช้
ของพระองค์และครอบครัวตลอดไป ขอทรงปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้เถิด พระนาม
ของพระองค์จะเป็นที่เลื่องลือตลอดไป และทุกคนจะพูดว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าจอม
จักรวาลเป็นพระเจ้าของอิสราเอล’ และเชือกสายของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์จะมั่นคง
เฉพาะพระพักตร์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระองค์
ทรงเปิดเผยแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า เราจะสร้างราชวงศ์ให้ท่าน ผู้รับใช้ของพระองค์
จึงกล้าอธิษฐานภาวนาเช่นนี้ต่อพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้า พระวาจาของพระองค์เป็นความจริง พระองค์ทรงสัญญาจะประทานพระพร
เหล่านี้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงอวยพรเชือกสายของผู้รับใช้ของพระองค์
เขาจะได้คงอยู่เฉพาะพระพักตร์ตลอดไป ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ทรง
สัญญาแล้ว เชือกสายของผู้รับใช้จะได้รับพรของพระองค์ตลอดไป”

พระวรสาร

มก 4:21-25

เวลานั้น พระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่า “เขาจุดตะเกียงวางไว้ได้ดังหรือได้เตียงหรือ มิใช่
วางไว้บนที่ตั้งตะเกียงหรือ เช่นเดียวกัน ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่มีสิ่ง
ใดที่ปิดบังไว้ จะไม่ปรากฏออกมา ใครมีหูสำหรับฟัง ก็จงฟังเถิด”

พระองค์ตรัสอีกว่า “จงตั้งใจฟังให้ดี ท่านดวงให้เขาอย่างไร เขาก็จะดวงให้ท่าน
อย่างนั้น และจะเพิ่มให้อีกด้วย ผู้ที่มีมาก จะได้รับมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อย
ที่เขามี จะถูกริบไปด้วย”



ข้อคิด

ดรภกะของมนุษย์มีว่า ใครมีมากก็ควรพอแล้ว และใครที่มีน้อยก็ควรได้รับมากขึ้น
แต่พระผู้เป็นเจ้ามีดรภกะที่แตกต่างออกไปจากเรามนุษย์เสมอ ไม่เป็นที่เข้าใจของมนุษย์
อีกด้วย ดันเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องนี้อยู่ที่ มนุษย์รู้แต่เพียงบางอย่างและอย่าง
จำกัด แต่พระเป็นเจ้าทรงทราบทุกอย่างไม่จำกัด

สัปดาห์ที่ 3

เทศกาลธรรมดา

สวด 96:1-2,3,7-8,

10-11

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 3

